

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Đức Phố

Theo nội dung Công văn số 889/STTTT-TTBCXB ngày 28/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về việc phối hợp báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về công tác thông tin cơ sở (gọi tắt là *Chỉ thị 07-CT/TW*), UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. Tình hình quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể

Xác định công tác thông tin cơ sở trên địa bàn thị xã là nhiệm vụ quan trọng, UBND thị xã đã quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện chỉ thị 07-CT/TW gắn với thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân của thị xã.

Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW được tiến hành thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; nhận thức và trách nhiệm trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân về công tác thông tin trong tình hình mới được nâng lên, góp phần tích cực vào thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW luôn được UBND thị xã quan tâm, đã thành lập Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa - xã hội thị xã kiểm tra các hoạt động văn hóa, thông tin, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã.

2. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; nhận

thức được tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã kịp thời triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp thường xuyên tiếp cận cơ sở, với nhiều hình thức phong phú nhằm chuyển tải thông tin cần thiết, có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp, trách nhiệm của người dân như: thông tin về những công trình, dự án, chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội,... của địa phương; nhất là Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững, thông tin về tình hình an ninh trật tự, tình hình dịch bệnh, đời sống Nhân dân, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để đề đạt đến các cấp lãnh đạo kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc mà người dân kiến nghị.

Phát huy công tác tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh thị xã và cơ sở, các trang mạng xã hội chuyển tải thông tin một cách nhanh nhất, đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc, sai trái... để củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động kịp thời đổi mới nâng cao chất lượng công tác thông tin cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền được cung cấp thông tin, định hướng nội dung, bồi dưỡng kỹ năng để công tác thông tin tuyên truyền đến người dân đạt hiệu quả hơn. Thông qua các lớp tập huấn, trình độ, năng lực của đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở ngày càng được nâng cao, nhờ đó góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.

3. Việc thể chế hóa Chỉ thị 07-CT/TW vào thực tiễn tại địa phương, các cấp, các ngành, đoàn thể

Trong những năm qua, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó trọng tâm hướng về cơ sở, gần dân hơn nhằm đề ra các hình thức hoạt động phù hợp với thực tiễn, nhất là việc đưa thông tin về cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình tiên tiến, cách làm hiệu quả. Tăng cường giám sát, phản biện, trong đó tập trung vào những vấn đề nóng, người dân đang bức xúc. Tăng cường hoạt động tuyên truyền hướng về địa bàn dân cư thông qua các cuộc họp dân, ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, các hoạt động phong trào ở cơ sở, tuyên truyền thông qua các cuộc vận động, qua sinh hoạt hội, đoàn thể bằng các bảng tin, tài liệu tuyên truyền,...

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, viễn thông giúp cho người dân tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất, thông tin đa dạng, việc chọn lọc thông tin để đọc, bày tỏ chính kiến của mình trên mạng xã hội nhưng phải tuân thủ đúng pháp luật, hướng đến việc định hướng dư luận tích cực, mọi người làm theo. Chính vì sự tiện lợi này mà công tác thông tin được người dân tiếp cận nhanh hơn,

hiệu quả hơn; mọi vấn đề có thể trao đổi một cách nhanh chóng thông qua mạng xã hội; các thiết bị hỗ trợ cho công tác thông tin cũng đem lại hiệu quả cao, các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã phát huy các công cụ tuyên truyền như Website, Fanpage, zalo, chuyên mục phát thanh trên đài truyền thanh, phát thanh thông qua Trang thông tin điện tử thị xã; các đài truyền thanh cơ sở đã phát huy tốt vai trò là điểm cung cấp nhiều loại hình thông tin thiết yếu cho Nhân dân... chuyển tải thông tin một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, từ đó công tác thông tin tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, công tác thông tin cơ sở đã phát huy được vai trò, chức năng là cầu nối cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác thông tin ngày càng chặt chẽ, phát huy các hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được phát huy khả năng, tinh thần trách nhiệm. Tích cực phổ biến, thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở, qua đó tạo sự thống nhất cao của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn thị xã.

4. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW

UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện các kế hoạch, chính sách phát triển thông tin cơ sở của địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về thông tin cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật về những thông tin cơ sở của địa phương.

II. Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW

1. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị 07-CT/TW gắn với thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở

1.1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tổ chức công tác thông tin cơ sở

Hệ thống đài truyền thanh cơ sở được bố trí rộng khắp tại 15 xã, phường, với 83 thôn, tổ dân phố, số cụm loa hiện có 419 cụm loa, tỷ lệ phủ sóng đạt 68%.

100% xã, phường có bố trí cán bộ đài truyền thanh xã, phường; báo cáo viên Thị ủy là 27 người, đội ngũ báo cáo viên pháp luật của thị xã là 36 người, tuyên truyền viên ở cơ sở 123 người.

Chuyên mục phát thanh được mở trên Trang thông tin điện tử thị xã và Trang thông tin điện tử của 15 xã, phường làm phong phú thêm cách thức tiếp cận thông tin của người dân trên địa bàn thị xã, đã đăng tải lên Trang thông tin điện tử thị xã trên 300 tin phát sóng của Đài truyền thanh thị xã.

Hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân ở các xã, phường được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thông qua Đài Truyền thanh thị xã, hệ thống truyền thanh xã, phường, xa loa lưu động đến các thôn, tổ dân phố và khu dân cư, các tài liệu tuyên truyền do cơ quan chức năng cấp trên cấp, phát hành; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên; bản tin công cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác (bảng Led điện tử, pa nô, áp phích); thông qua hội họp, sinh hoạt Nhân dân, Mặt trận, đoàn thể.

Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể và chính quyền các cấp trong tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền ở cơ sở được thực hiện nhịp nhàng. Thông tin phổ biến về cơ sở là những thông tin đã được các ngành chức năng của thị xã kiểm duyệt về nội dung, đảm bảo tính kịp thời, chính xác đến người dân.

UBND thị xã thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin cơ sở tại địa phương tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do cấp trên tổ chức.

Kết quả, trong 5 năm, đài truyền thanh thị xã đã phát thanh 3.000 tin/6.000 lượt phát; 1.400 bài/2.800 lượt phát; 1.200 chuyên mục/2.400 lượt phát (phát thanh sau chương trình thời sự hàng ngày (thời lượng từ 5 - 7 phút/chuyên mục). Xây dựng 250 file âm thanh và tổ chức đi tuyên truyền lưu động bằng xe loa 270 lượt. Đồng thời gửi các file âm thanh này về 15 xã, phường để phát bổ sung trên đài truyền thanh cơ sở.

1.2. Ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở

Công tác quản lý Nhà nước về viễn thông và công nghệ thông tin được UBND thị xã quan tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ từ thị xã đến cơ sở. 100% xã, phường được phủ sóng thông tin di động và truy cập Internet tốc độ cao, có Trang thông tin điện tử thành phần, trang bị hệ thống truyền thanh không dây và tiếp phát được sóng của Đài truyền thanh thị xã.

Địa bàn thị xã Đức Phổ rộng, dân cư phân bố thưa, để đáp ứng tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương trên địa bàn thị xã, cần thiết đầu tư hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và kết nối về Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Hệ thống truyền thanh cơ sở hiện nay chủ yếu tiếp âm bằng sóng FM nên dễ bị nhiễu, một số nơi sóng không ổn định, chập chờn do thời tiết.

1.3. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở lồng ghép vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thị xã như xây dựng nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; sửa chữa nâng cấp Đài truyền thanh thị xã và hệ thống truyền thanh xã, phường đạt các tiêu chí về văn

hóa và thông tin - truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

1.4. Xây dựng chương trình truyền thông về cơ sở của các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương

UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tham gia giới thiệu, quảng bá hình ảnh Đức Phổ trong các video clip về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và sản vật của địa phương như chương trình S - Việt Nam gồm 2 tập Sa Huỳnh - Vùng đất cát vàng và các đặc sản biển Sa Huỳnh; chương trình “Con đường di sản” với chủ đề về Sa Huỳnh và nghệ thuật hát múa sắc bùa; tham gia hỗ trợ ekip sản xuất chương trình “S Việt Nam” và “VTV Travel”, phối hợp đoàn quay phim VTV8 thực hiện chương trình phóng sự xúc tiến đầu tư tại các danh lam thắng cảnh, cơ sở hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Đức Phổ; hỗ trợ ekip sản xuất chương trình “S - Việt Nam - VTV1” thực hiện các cảnh quay tại làng Gò Cỏ, phường Phổ Thạnh, phóng sự “Đức Phổ mùa xuân đầu tiên lên thị xã”, phóng sự “Đức Phổ dấu ấn một nhiệm kỳ”....

1.5. Thường xuyên rà soát, củng cố, tổ chức lại theo thẩm quyền các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở như Đài truyền thanh thị xã; 15 Đài Truyền thanh xã, phường; 02 bưu cục và 13 bưu điện văn hóa xã, phường; 04 nhà văn hóa cấp xã; 83 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW gắn với thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, từng bước phát huy hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế hiện có; tập trung đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết chế thông tin, nhằm đa dạng hóa việc tiếp cận thông tin của người dân.

Hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn thị xã phát huy tốt nhiệm vụ truyền truyền chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai, lũ lụt, chính sách bồi thường thực hiện dự án,... Hệ thống truyền thanh cơ sở đóng vai trò quan trọng kịp thời truyền tải việc chỉ đạo, điều hành của Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phục vụ nhu cầu người dân.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thị xã đến cơ sở phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm. Tích cực phổ biến, thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông qua những sự kiện liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở. Qua đó, đã tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và quần chúng Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở còn hạn chế. Mặt khác, đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở ở các xã, phường đa số là lực lượng bán chuyên trách, hoặc kiêm nhiệm, năng lực chuyên môn còn hạn chế, chế độ đãi ngộ còn thấp, việc dành thời gian làm việc chưa bảo đảm dẫn đến công tác tuyên truyền có lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao.

- Việc tập huấn, bồi dưỡng chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; hoạt động thông tin cơ sở còn hạn chế về nội dung, thông tin chưa kịp thời, thiếu sinh động, hấp dẫn.

- Một số địa phương tuyên truyền còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu, chưa phát huy tốt vai trò thiết chế thông tin ở cơ sở, phương thức thông tin chậm đổi mới chưa theo kịp thực tiễn, chủ yếu vẫn là các kênh thông tin truyền thống, chưa ứng dụng và tích hợp được các công nghệ hiện đại.

3. Bài học kinh nghiệm

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới được xác định theo tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin cơ sở; đồng thời, chú trọng tuyên truyền phát hiện, nhân rộng những điển hình, nhân tố mới, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong thời gian tới

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; thực hiện truyền thanh số, truyền thanh IP khắc phục tình trạng bị nhiễu sóng, sóng không ổn định, chập chờn do thời tiết,...

- Tiếp tục quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền cơ sở; chủ động đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, xấu, độc, góp phần củng cố sự đoàn kết, đồng thuận trong xã hội trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tối đa các công cụ tuyên truyền sẵn có, vận dụng sáng tạo các kỹ năng tăng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.

- Thường xuyên kiện toàn đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; bộ phận thực hiện nhiệm vụ nắm bắt dư luận xã hội và công tác tuyên truyền ở địa phương.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới; góp phần đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin ở cơ sở, lồng ghép với các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- rà soát, củng cố các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở công cộng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp tình hình thực tế địa phương.

- Phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền cơ sở, đội ngũ cộng tác viên nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền.

V. Đề xuất, kiến nghị

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở. Đầu tư 100% hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

- Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Đức Phổ./.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- CT, các PCT UBND thị xã (b/c);
- Chánh, Phó VP thị xã;
- Phòng VH&TT thị xã;
- Trung tâm TT-VH-TT thị xã;
- UBND các xã, phường;
- CVVP_{Chiến}, CVVHTT_{Dung};
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Thanh Hùng